



ศักยภาพ/จุดเด่น	ปัญหาและข้อจำกัด	แนวทางพัฒนา/แก้ไข
<p>1. บัวบกเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว และสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี</p> <p>2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการจำหน่ายผลผลิตสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อบำรุงสุขภาพ อาหารเสริม ยารักษาโรค หรือนำไปสกัด ในรูปแบบเครื่องประตินผิวและความงาม</p> <p>3. บัวบกเป็น 1 ใน 4 สมุนไพรเศรษฐกิจ (Product Champion) ที่กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับขึ้นแทนผลิตภัณฑ์ Thailand's Signature ในตลาดระดับโลกตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564</p> <p>4. บัวบกมีสารออกฤทธิ์หรือสารสำคัญ ในกลุ่มไตรเทอร์ปีน (triterpenes) ซึ่งมีฤทธิ์ด้านการอักเสบ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Collagen) ในเนื้อเยื่อผิวหนังให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้แข็งแรงและความยืดหยุ่น จึงนิยมนำไปใส่ในเครื่องประตินผิวและความงาม นอกจากนี้สารสกัดบัวบกยังมีความปลอดภัยเมื่อรับประทาน</p>	<p>1. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน และประสิทธิภาพของบัวบกเชิงวิทยาศาสตร์ยังมีไม่มากและขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ในวงกว้าง</p> <p>2. บัวบกที่วางจำหน่ายในตลาดปัจจุบัน มีสารพิษปนเปื้อนสูงเกินมาตรฐาน เนื่องจาก กระแสความต้องการบริโภคผักพื้นบ้านมากขึ้น เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมี ช่วยในการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ทันกับกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>3. ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกบัวบกขายสดเป็นผักพื้นบ้าน เนื่องจาก ขายได้ราคาและสามารถขายได้ตลอดทั้งปี จึงไม่เห็นความสำคัญของการผลิตเพื่อสกัดเป็นยารักษาโรค</p>	<p>1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตบัวบก ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการผลิตเพื่อบริโภคสดและการแปรรูปต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด รวมไปถึงด้านการตลาด ในช่วงที่ผลผลิตออกมา</p> <p>2. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตบัวบกตระหนักและเข้าใจถึงการผลิต ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ที่ไม่จำเป็น</p> <p>3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างความหลากหลายของสินค้า</p> <p>4. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเชื่อมั่นการใช้สมุนไพรไทย ทั้งการบริโภคสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เพื่อลดการนำเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น</p>